

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA ỦNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH,**  
**NHIỆM KỲ 2021-2026**

-----

**\* SƠ LƯỢC BẢN THÂN**

- Họ và tên: Trần Thị Thanh Hằng.
- Ngày, tháng năm sinh: 30/5/1974.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh.

**\* CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

- Nhận thức về vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân trong hệ thống chính trị ở Việt Nam

Tôi nhận thức rằng: Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân...

Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

- Trình bày về hoạt động của bản thân (theo chức năng, nhiệm vụ) trong thời gian qua:

+ Với vai trò là Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy: được lãnh đạo Ban phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chính sách, lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, phụ trách công tác Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Với môi trường công tác mới, tầm nhiệm vụ mới, thời gian đầu còn nhiều lúng túng, nhưng được sự giúp đỡ, hỗ trợ của tập thể lãnh đạo và cán bộ, đảng viên và phấn đấu của bản thân đã bước đầu tiếp cận được nhiệm vụ, cùng tập thể lãnh đạo Ban tiếp tục xây dựng mối đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực được phân công, báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Ban kịp thời những vấn đề vướng mắc, khó khăn. Trong xử lý công việc thường xuyên trao đổi về chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ kịp thời, cũng như cùng anh em nghiên cứu tìm ra cách giải quyết những vướng mắc, khó khăn về nghiệp vụ hoặc báo cáo lãnh đạo tháo gỡ khó khăn kịp thời.

Trần Thị Thanh Hằng

Người viết Chương trình

Tây Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

Trên đây là Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi,

**Thứ ba,** đối với bạn thân, dù ở vị trí nào, tôi luôn phấn đấu rèn luyện đạo đức, lối sống giản dị, trong sạch, lành mạnh, gương mẫu trong mọi hoạt động; luôn phân đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không phụ lòng tin của cử tri gửi gắm cho

**Thứ hai,** cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu cho Thường trực của Ban Tổ chức Tỉnh ủy gần với các chi tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại tập trung nghiên cứu triển khai tham mưu các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ được phân công và trách nhiệm của mình, trước hết tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ban Tỉnh ủy, ban thường vụ Tỉnh ủy về công tác Tổ chức xây dựng Đảng. Với nhiệm vụ

**Thứ nhất,** luôn giữ mối liên hệ mật thiết, chặt chẽ với Nhân dân; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, nắm bắt tâm tu, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân, tham dự các buổi tiếp xúc cử tri, qua đó tiếp thu, phân ánh trung thực, đầy đủ với Hội đồng nhân dân. Tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng nhân dân, tập trung nghiên cứu và có ý kiến về những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và đôn đốc, theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một đại biểu Hội đồng nhân dân đối với cử tri.

Nêu được cử tri tin nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, tôi sẽ có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Trách nhiệm của người đại biểu khi được cử tri tin nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân:

+ Với vai trò là đại biểu tỉnh: tham gia đầy đủ và thực tốt vai trò của đại biểu tại các cuộc tiếp xúc cử tri; đã tích cực nghiên cứu tham gia thảo luận và chất vấn giải

trình tài các kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh.